

Số: 216/BC-UBND

Phường Nguyễn Nghiêm, ngày 27 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan Người cao tuổi giai đoạn 2010 – 2023 trên địa bàn Phường

Thực hiện Công văn số 907/LĐT BXH ngày 22/11/2023 của Phòng Lao động Thương binh & Xã hội thị xã Đức Phổ về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan đến Người Cao tuổi giai đoạn 2010 - 2023. UBND Phường Nguyễn Nghiêm báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn phường như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Thực hiện Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp. Trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chính sách pháp luật đối với Người cao tuổi, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách đối với người cao tuổi, những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay và tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch, công tác chương trình hoạt động của Người cao tuổi theo giai đoạn.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

Công tác tuyên truyền, triển khai Luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn được địa phương quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện, đã thực hiện lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề nhân ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6), ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), tọa đàm Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam hàng năm, lồng ghép trong ngày họp dân, họp Khu dân cư, trong ngày tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật...

Bên cạnh đó, Đài truyền thanh phường đã tích cực tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi; từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của xã hội về hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Hàng năm phường chỉ đạo Trạm y tế xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho Người cao tuổi; Thực hiện các buổi truyền thông nâng

cao sức khỏe về các bệnh không lây nhiễm với các nội dung: bệnh sốt rét, bệnh thấp khớp vào mùa đông, bệnh đột quỵ ở người già, bệnh đau mắt đỏ, huyết áp cao, tác hại của rượu, bia, thuốc lá...cho người cao tuổi với hơn 1.500 hội viên tham dự; Tập huấn, nói chuyện về tự chăm sóc, chăm sóc tại nhà và thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe, chăm sóc tốt sức khỏe tinh thần.

Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện đúng quy định. Hầu hết người cao tuổi thuộc diện hưởng lương hưu, chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo... đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước.

Tổ chức khám sức khỏe tại nhà định kỳ cho người cao tuổi không đi lại được ít nhất 11 lần/năm (khoảng 22 người). Khám sức khỏe sàng lọc một số bệnh cơ bản tại 6 Tổ dân phố trên địa bàn hàng năm đạt từ 90% trở lên. Cụ thể kết quả khám bệnh năm 2023 như sau:

- Tổng số người cao tuổi của Nguyễn Nghiêm có mặt: 1091 người (trong đó từ 80 tuổi trở lên là 368 người)

- Số người được theo dõi sức khỏe là 1091, trong đó số người được chăm sóc tại nhà là 22 người.

Tổng số người mắc bệnh mãn tính: 115 người đạt tỷ lệ: 11,8%

Tổng số người mắc bệnh tim mạch: 188 người, đạt tỷ lệ: 17,2%.

Tổng số người mắc các bệnh lý khác: 537 người, đạt tỷ lệ: 49,5%.

Tổng số người có sức khỏe bình thường: 269 người, đạt tỷ lệ: 24,5%

- *Chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, giao thông công cộng*

Người cao tuổi được tạo điều kiện phát huy thông qua nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ phù hợp với lứa tuổi: Tập thể dục dưỡng sinh, CLB hưu trí, Hội Người cao tuổi tổ chức gặp nhau tọa đàm vào các ngày như Quốc tế Người cao tuổi, ngày Người cao tuổi Việt Nam, Thánh hành động vì Người cao tuổi..., nhờ các buổi sinh hoạt mà người cao tuổi có thêm thêm điều kiện để gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, tâm sự, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cháu, hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn..., Đồng thời, đóng góp vào nhiều công tác xã hội – phát triển kinh tế ở địa phương, sống mẫu mực là tấm gương cho con cháu noi theo.

- *Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi*

Năm 2014 có 269 người cao tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (Trong đó: 10 NCT thuộc hộ nghèo, 29 Người cao tuổi là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng) đến tháng 11/2023 có 304 người cao tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (Trong đó: có 14 NCT thuộc hộ nghèo; 61 NCT là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng). Các chính sách đối với Người cao tuổi luôn được kịp thời triển khai kịp thời, đúng, đủ.

Các chính sách về BHYT, hỗ trợ mai táng phí đối với NCT được thực hiện

kịp thời, đầy đủ theo quy định.

- Chúc thọ, mừng thọ và tổ chức tang lễ

Công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi được cấp ủy đảng, chính quyền, Hội người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh phù hợp với thuần phong mỹ tục; chế độ chúc thọ, mừng thọ đảm bảo đúng quy định đề động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Địa phương thường tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ thuộc diện vào Ngày Người cao tuổi Việt Nam (06/6), ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) cụ thể như sau:

Năm 2013: 112 cụ với số tiền 26.770.000đồng.

Năm 2014: 92 cụ với số tiền 26.559.000đồng.

Năm 2015: 158 cụ với số tiền 44.140.500đồng.

Năm 2016: 127 cụ với số tiền 34.154.500đồng.

Năm 2017: 141 cụ với số tiền 64.769.000đồng.

Năm 2018: 136 cụ với số tiền 66.274.000đồng.

Năm 2019: 132 cụ với số tiền 72.742.000đồng.

Năm 2020: 177 cụ với số tiền 110.140.000đồng.

Năm 2021: 158 cụ với số tiền 99.360.000đồng.

Năm 2022: 173 cụ với số tiền 106.790.000đồng.

Năm 2023: 179 cụ với số tiền: 112.050.000đồng.

Người cao tuổi chết được hội tổ chức tang lễ long trọng, tiết kiệm, đầm ấm theo quy định của hội.

- Về phát huy vai trò của người cao tuổi:

Ủy ban nhân dân phường phối hợp với ban ngành, cơ quan các cấp để triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người cao tuổi. Tăng cường chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, phát huy vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, là người có công sinh thành, nuôi dạy con cháu, hình thành nhân cách, phát triển giống nòi, giáo dục lý tưởng và truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ; tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện tốt phong trào “Tuổi cao – gương sáng”, vai trò của NCT và Hội NCT trong công tác phòng chống tội phạm thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư; nhiều cụ tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

- Quỹ chăm sóc người cao tuổi: Công tác triển khai, vận động xây dựng quỹ Hội Cao tuổi phường quan tâm, quản lý và sử dụng đúng mục đích đảm bảo công khai minh bạch. Tính đến nay, Quỹ hội có số dư 56.532.694đ, gửi tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

4. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi

Nhìn chung, công tác người cao tuổi của phường được sự quan tâm đúng mức của cấp ủy đảng, chính quyền, về cơ bản Luật người cao tuổi và các chính sách liên quan đến người cao tuổi đều được triển khai và thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa phương và tình hình thực tiễn của người cao tuổi.

Người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp, được hưởng trợ cấp theo chế độ, chính sách đều được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên theo quy định của Luật Người cao tuổi nhanh chóng, kịp thời.

Công tác thông tin, tuyên truyền được các cấp, các ngành quan tâm. Nhận thức về vấn đề người cao tuổi của người dân nói chung, cũng như của các cấp ủy, chính quyền và bản thân người cao tuổi từng bước được nâng lên.

Công tác chúc thọ, mừng thọ được tiếp tục duy trì và phát huy: Các cấp chính quyền đã tổ chức mừng thọ người cao tuổi theo quy định hiện hành.

Bên cạnh các phong trào thi đua và triển khai thực hiện theo Luật Người cao tuổi, địa phương còn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013-2020; kế hoạch tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam; đề án xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thể hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 cho Hội Người cao tuổi Tháng 10/2019 phường thành lập Câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau của tổ dân phố 4 và 5 thị trấn Đức Phổ (nay là Phường Nguyễn Nghiêm). Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người cao tuổi hưởng ứng mạnh mẽ phong trào người cao tuổi bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường văn minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội người cao tuổi chú trọng đến nội dung vận động người cao tuổi xây dựng “Gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” khi phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- Gương sáng”. Đây được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất mà địa phương chỉ đạo đưa vào chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của Hội Người cao tuổi. Qua đó khơi dậy truyền thống đạo đức gia đình, làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa ở cơ sở, thiết thực đóng góp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên lĩnh vực văn hóa tinh thần.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI

Kinh phí hoạt động cho Hội người cao tuổi quá thấp hầu như chỉ tập trung thực hiện cho công tác chúc thọ và mừng thọ còn các hoạt động khác như văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ... chủ yếu là người cao tuổi tự nguyện đóng góp để duy trì hoạt động; Không có kinh phí hoạt động và duy trì cho câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau;

Chủ tịch Hội Người cao tuổi không có trợ cấp nên hiệu quả phong trào các tác hội chưa mạnh.

Chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên hiện nay 360.000

đồng/người/tháng là quá thấp so với mức sống hiện nay.

- Nguyên nhân:

Kinh phí triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến người cao tuổi hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGƯỜI CAO TUỔI

Nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi nói riêng và đối tượng bảo trợ xã hội nói chung phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hỗ trợ trợ cấp cho Chủ tịch Hội Người cao tuổi để khuyến khích thực hiện nhiệm vụ, động viên phong trào, phát huy thế mạnh của Người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi trên địa bàn phường./.

Nơi nhận:

- LĐTBXH thị xã;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thị Hạnh